

NGUYỄN MÃI ĐI THEO...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng với cả nước, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn khắc sâu lời căn dặn trong những lần Người về thăm, thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng những việc làm thiết thực nhất, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hàng năm, ngày 19/5 đã trở thành ngày lễ thiêng liêng của cả dân tộc. Trong tâm khảm của các thế hệ người Việt Nam đều bồi hồi, xúc động tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Càng nhớ thương Bác, trân trọng và ghi sâu công lao trời biển của Bác, mỗi người dân Việt Nam càng phải ra sức phấn đấu học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của Bác, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã chọn. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện tốt Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. **Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân...**

Thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với Bác, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Người vào tình hình thực tế địa phương. Toàn tỉnh đang đẩy lên phong trào thi đua yêu nước, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.

HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA

Sáng ngày 18/5, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Truật và bà Lại Thị Dừa, thành nhân liệt sĩ xã Tân Phong (Vũ Thư).

Bà Nguyễn Thị Truật là mẹ liệt sĩ Vũ Minh Loan (thôn Ô Mễ 1), bà Lại Thị Dừa là con liệt sĩ Lại Văn Sơ (thôn Ô Mễ 4). Sau khi con trai, cha hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cuộc sống của bà Truật và bà Dừa gặp rất nhiều khó khăn, nhiều năm qua bà Truật và bà Dừa ở trong ngôi nhà cấp 4, chật chội, xuống cấp, đặc biệt nay hai bà đều cao tuổi, sức khỏe yếu. Để giúp bà Truật và bà Dừa có điều kiện xây dựng nhà mới khang trang, an toàn hơn, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã phối hợp trao tặng 2 gia đình mỗi gia đình 70 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh, huyện Vũ Thư hỗ trợ thêm mỗi gia đình 40 triệu đồng, đưa tổng kinh phí hỗ trợ lên 110 triệu đồng/gia đình, cùng với nguồn kinh phí của gia đình và giúp đỡ của bà con lối xóm để xây dựng nhà tình nghĩa.

QUYNH LƯU

THÁI BÌNH - BÌNH ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018. 4 tháng đầu năm nay, mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng công nghiệp của Bình Định tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 271 triệu USD, tăng 9,5%; thu ngân sách đạt 2.394 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.264 tỷ đồng...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chào mừng Đoàn công tác tỉnh Thái Bình đến thăm và làm việc tại Bình Định; mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bình Định và Thái Bình trong thời gian tới, vì sự phát triển kinh tế - xã hội và lợi ích của nhân dân hai tỉnh.

GIAO BAN PHONG TRÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2017, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đạt được nhiều kết quả. Cả nước hiện có hơn 17,8 triệu gia đình, hơn 57.700 thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố và 57.800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng cũng chia sẻ với Đoàn công tác tỉnh Thái Bình một số kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch biển. Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp, Bình Định cũng đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông để thu hút đầu tư vào khu phức hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Becamex Bình Định với diện tích trên 2.300ha. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư từ những quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc...

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự đồng tiếp nhiệt tình, chu đáo

(theo baobinhdin.com.vn)

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH...

(Tiếp theo trang 1)

đạt chuẩn nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến giải ngân kế hoạch vốn chậm so với yêu cầu.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình, làm rõ một số vấn đề công tác quản lý, sử dụng, hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; bất cập của cơ chế, chính sách hiện hành; giải pháp xử lý nợ xây dựng công trình. Đại diện Sở cũng đề nghị tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho các xã còn

bất cập, hạn chế trong thực hiện phong trào; đề xuất xây dựng các tiêu chí đánh giá, bình xét công nhận danh hiệu văn hóa căn sát với thực tế và đặc thù dân tộc, vùng, miền; nghiên cứu việc bố trí kinh phí phù hợp...

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp

của lãnh đạo tỉnh Bình Định dành cho Đoàn. Đồng chí cho biết rất ấn tượng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trên lĩnh vực thu hút đầu tư. Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư để nghiên cứu, áp dụng trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cũng đã trao đổi một số kinh nghiệm trong đầu tư cơ sở hạ tầng; thu hút các dự án đầu tư bất động sản; cơ chế thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao)...

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Thái Bình đã đi thăm khu du lịch Linh Phong, Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, nhà mô hình vũ trụ tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; thăm Đền Việt Đa khoa tỉnh Bình Định và một số địa phương.

tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; và xã hội bình xét các danh hiệu văn hóa; tăng cường thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân về công tác văn hóa. Những ý kiến, đề xuất của các đại biểu sẽ được tiếp thu, tổng hợp gửi Ban Chỉ đạo trung ương phong trào.

trình triển khai thực hiện, nhất là giải ngân, thanh quyết toán dự án, công trình còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì vậy, đại diện đoàn giám sát đề nghị các Sở, ngành liên quan, trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh điều chỉnh cơ chế, chính sách để nguồn vốn khai mở hình thức xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát phát biểu khẳng định thời gian qua các sở, ngành đã chủ động tham mưu cho tỉnh các cơ chế, giải pháp xử lý nợ xây dựng công trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới song quá

chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, đoàn viên, thanh niên chiếm 60%, kinh nghiệm chưa nhiều song phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và kinh nghiệm của lớp đàn anh đi trước, từng đoàn viên, thanh niên đã bám sát mục tiêu công tác, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm nhận những việc khó trong công tác điều tra, xử lý tội phạm cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, nhiều đồng chí phải đi công tác ở tỉnh ngoài hàng tuần để điều tra, xác minh, theo dõi diễn biến, hoạt động của đối tượng luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên đơn vị còn chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các tuyến đường và khu vực giáp ranh với các huyện, thành phố. Đây là cơ hội để đoàn viên, thanh niên đơn vị nâng cao tinh thần chiến đấu, nắm bắt tình hình địa bàn và giao lưu, học hỏi từ các đơn vị khác.

Qua 5 năm thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhiều năm được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh. Những kết quả đó là thành quả miệt mài, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tô đẹp hình ảnh người cán bộ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.

BINH VĂN (Công an tỉnh)

Tuyên dương thành tích học sinh giỏi

● Sáng ngày 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương thành tích học sinh giỏi.

Năm học 2017 - 2018, công tác chỉ đạo và tổ chức thi học sinh giỏi các cấp có nhiều đổi mới, chú trọng hơn đến khả năng sáng tạo, gắn nội dung thi với những vấn đề thiết thực trong đời sống, đáp ứng được yêu cầu phát hiện và tuyển chọn chính xác những học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT Chuyên Thái Bình có 38 học sinh đạt giải với 4 giải nhì, 11 giải ba và 23 giải khuyến khích. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12, toàn tỉnh có 1.347 học sinh đạt giải. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư vươn lên xếp thứ nhất

toàn đoàn, Trường THPT Tây Tiến Hải và Trường THPT Bắc Kiến Xương xếp thứ nhất khối các trường THPT. Trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, cấp tỉnh có 144 học sinh tham gia với 75 dự án, giành 9 giải nhất, 14 giải nhì, 37 giải ba. Toàn tỉnh chọn 6 dự án thi cấp quốc gia, trong đó dự án của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương đạt giải ba.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã trao 15 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các em học sinh đạt giải nhì, ba quốc gia; trao cờ và giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

● Chiều ngày 18/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng thành tích học sinh giỏi năm học 2017 - 2018.

Làm tốt công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, năm học 2017 - 2018, thành tích học sinh giỏi của Vũ Thư tiếp tục đạt nhiều kết quả cao. Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện khối 6, 7, 8 thu hút gần 2.011 học sinh của 30/30 trường tham gia, trong đó trên 58% số em được công nhận học sinh giỏi cấp huyện. Kỳ thi học sinh giỏi khối 9 cấp huyện có 493 em dự thi, trong đó 62% số em đạt giải. Đặc biệt, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, Vũ Thư có 80 em dự thi thì có 75% số em đạt giải, trong đó có 7 giải nhất, 18 giải nhì, 17 giải ba và 18 giải khuyến khích; góp phần đưa Vũ Thư vượt qua 7 huyện, thành phố để giành vị trí dẫn đầu toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. Một số trường như THCS Chu Văn An, Thanh Phú, Vũ Hội đạt thành tích cao trong thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện đã trao cờ thi đua, giấy khen, quà cho các tập thể, cá nhân, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018.

DANG ANH - HÀ PHƯƠNG

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng ngày 18/5, Hội Nông dân huyện Tiên Hải tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5 năm qua, Hội Nông dân huyện Tiên Hải đã chủ động triển khai các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực và hiệu quả cho cán bộ, hội viên.

Trong phát triển kinh tế, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới tư duy, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua, Hội ký kết với các doanh nghiệp cung ứng 5.946 tấn phân bón cho nông dân theo hình thức trả chậm. Tổ chức 1.505 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.570 lượt hội viên. Tín chấp với các ngân hàng ủy thác nguồn vốn đạt 140 tỷ đồng cho 6.112 hộ vay. Hàng năm có gần 80% số hộ đạt

danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Ngoài ra Hội còn tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới do cấp trên và địa phương phát động, trong đó cán bộ, hội viên đã đóng góp 20.950 ngày công, hiến 172.833m² đất, làm giao thông, thủy lợi nội đồng 40.430m², đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới đạt 150 tỷ đồng...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận một số mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 22 đồng chí, bầu 24 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

MANH THẮNG

Hỗ trợ nạn nhân bị bán trở về

Chiều ngày 18/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt, hỗ trợ nạn nhân bị bán sang Trung Quốc được giải cứu trở về nước.

Nạn nhân bị lừa bán là Vũ Thu T, sinh năm 2000, quê xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), vào tháng 11/2017, nạn nhân T. quen biết một đối tượng tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ qua mạng xã hội. Sau một thời gian làm quen, ngày 14/11/2017, đối tượng đã rủ T. lên Hà Nội chơi và lừa bán sang Trung Quốc. Đến ngày

12/1/2018, sau gần 2 tháng, được sự giúp đỡ của lực lượng chức năng Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình, T. đã được giải cứu và đưa về địa phương. Để giúp T. ổn định tâm lý, sớm hòa nhập cộng đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ T. kinh phí để học tập.

Sự việc trên là lời cảnh báo tới các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ không nên tin lời dụ dỗ của những người không quen biết, nhất là quen biết qua mạng xã hội để phòng tránh bị bán, xâm hại.

NGUYỄN DŨNG

Phụ nữ nói không với tệ nạn mại dâm

Sáng ngày 18/5, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị chuyên đề "Phụ nữ nói không với tệ nạn mại dâm" cho phụ nữ các xã, phường của thành phố.

Tại hội nghị, 285 chị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố và các chị em trong độ tuổi từ 16 - 30 thuộc các xã, phường của thành phố được truyền đạt thành phố được truyền đạt một số vấn đề về tệ nạn mại dâm: khái niệm, hậu quả, cách phòng tránh; được

tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo...

Thông qua hội nghị nhằm giúp chị em nhận thức rõ hơn tác hại của tệ nạn mại dâm; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở để phòng tránh, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ, CÔNG AN TỈNH Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy



Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu và tội phạm khác, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

tập nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thước đo trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, là luôn gắn công tác giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; yếm tâm công tác, yêu nghề, cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù và tội phạm, có ý chí tấn công tội phạm, không sa ngã trước mọi cám dỗ vật chất tầm thường; dù bất cứ khó khăn nào cũng khắc phục để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, thông qua sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Với khẩu hiệu hành động: "Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự làm theo lời Bác, giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả vì nhân dân phục vụ", từng tổ, đội, từng cán bộ, chiến sĩ đều chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, không ngừng học

phức tạp. Từ năm 2013 đến năm 2017, đơn vị đã thụ lý, điều tra, khám phá gần 300 vụ, bắt trên 400 đối tượng hình sự, triệt phá trên 100 vụ đánh bạc và hoạt động mại dâm, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tập trung điều tra, khám phá nhanh, không để hình thành ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức theo kiểu "xả hội đen" hoặc điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Điển hình như vụ án mạng xảy ra sáng ngày 28/1/2017 (mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), thủ phạm là Dương Văn Thà (36 tuổi, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy). Mặc dù vụ án mạng xảy ra vào đúng ngày mùng 1 Tết

nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm, mang lại sự yên tâm, tin tưởng của nhân dân. Chuyển án đấu tranh với tội phạm trộm cắp đồ thờ cúng, được sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an các huyện, thành phố xác lập chuyên án đấu tranh từ tháng 4/2016 đến cuối tháng 4/2017, bắt 11 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng ở tỉnh ngoài sang Thái Bình trộm cắp. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, chúng khai nhận đã gây ra 36 vụ trộm cắp đồ thờ cúng tại các đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh.

Ở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, phần lớn cán bộ,